



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๙๗๒ ต่อ ๓๑๓

ที่ มค.๐๐๓๒.๐๐๒/ว ๗๐๖๐ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์ และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๑๒๒/๒๕๖๔

เรียน นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง
สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง
หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน สสจ.มหาสารคาม

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ระดับจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดประชุมทางไกล (Video conference) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๑๒๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จึงขอส่งข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๑๒๒/๒๕๖๔ กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายภาติ ทรัพย์พิพัฒน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

สรุปข้อสั่งการของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๑๒๒/๒๕๖๔
วันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐น.-๑๒.๐๐น.
ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ที่	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการฉีดวัคซีน ให้กลุ่มเป้าหมาย ๖๐๘ ให้ได้ตามเป้าหมาย เดือนสิงหาคม ร้อยละ ๕๐ และเดือนกันยายน ร้อยละ ๗๐ ในสัดส่วน ๘๐:๒๐ (กลุ่ม ๖๐๘ : ประชาชนทั่วไป) โดยสร้างกลยุทธ์ในการดำเนินการ เช่น นัดหมายและให้บริการรับ-ส่ง กลุ่ม ๖๐๘ เข้ามารับการฉีดวัคซีนที่หน่วยบริการ หรือลงพื้นที่เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนเชิงรุกในระดับตำบล หมู่บ้าน เป็นต้น	- รพ.ทุกแห่ง - สสอ.ทุกแห่ง
๒	ให้ทุกอำเภอดำเนินการทำ Sentinel Surveillance ด้วยวิธี ATK ใน ๑๒ Setting อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ โดยอำเภอที่มีประชากรมากกว่า ๕๐,๐๐๐ คน ให้ดำเนินการ สัปดาห์ละ ๑๐๐ ตัวอย่าง และอำเภอที่มีประชากร ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ คน ให้ดำเนินการ สัปดาห์ละ ๖๐ ตัวอย่าง เพื่อเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 และให้กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ติดตาม กำกับการดำเนินการ และรายงานผลการดำเนินงานในการประชุม EOC ทุกครั้ง	- รพ.ทุกแห่ง - สสอ.ทุกแห่ง - กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
๓	ให้ทีม JIT ดำเนินการจัดทำร่างเกณฑ์การจัดสรร ATK ที่ได้รับจัดสรรจาก สป.สช.ว่าจะดำเนินการจัดสรรให้กลุ่มเสี่ยงใด จำนวนเท่าใด และรายงานผลการดำเนินงานในการประชุม EOC ครั้งต่อไป	- ทีม JIT
๔	ให้ทีม Case Management เตรียมความพร้อมดำเนินการ ในกรณีผู้ป่วยรายใหม่ในจังหวัดมหาสารคามมีจำนวนลดลง ทำให้ Community Isolation หลายแห่งไม่มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษา ดังนี้ ๑) ขั้นตอนที่ ๑ ดำเนินการปิด Community Isolation ระดับตำบล จนครบทุกแห่ง ในกรณีที่ไม่มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษา ๒) ขั้นตอนที่ ๒ ดำเนินการปิด Community Isolation/ โรงพยาบาลสนาม ระดับอำเภอ โดยให้คงเหลือ Community Isolation/ โรงพยาบาลสนาม และ Cohort Ward ในแต่ละ Zone ไว้ โดยให้บุคลากรใน Zone ตนเองมาหมุนเวียนปฏิบัติงาน เช่น - Zone ได้ อาจกำหนดให้โรงพยาบาลนาเชือก/โรงพยาบาลพยัคฆภูมิสัย เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำ Cohort Ward - Zone เหนือ อาจกำหนดให้โรงพยาบาลชื่นชม เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำ Cohort Ward - Zone กลาง อาจกำหนดให้โรงพยาบาลบรบือ และโรงพยาบาล กุดรัง เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำ Cohort Ward เนื่องจากมีความพร้อมทั้งโรงพยาบาล โดยอาจรับเข้ารับรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลโกสุมพิสัยร่วมด้วย	- ทีม Case Management
๕	ให้ทีม MCATT ออกติดตามผู้ป่วยระดับสีเขียว หรือระดับสีเหลืองที่จำหน่ายกลับบ้าน (Discharge) เพื่อประเมินสภาวะสุขภาพจิต และเยียวยาจิตใจ จากผลกระทบของโรค COVID-19	- ทีม MCATT
๖	ขอให้ทุกโรงพยาบาลดำเนินการฉีดวัคซีนที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๓๑,๖๐๐ Dose ให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ หากโรงพยาบาลแห่งใดมีความพร้อม สามารถเข้ามารับวัคซีน Sinovac ได้ในวันนี้ เพื่อไปดำเนินการฉีดวัคซีนให้กลุ่ม ๖๐๘ ในวันเสาร์-อาทิตย์	- รพ.ทุกแห่ง - สสอ.ทุกแห่ง

(นายภาคิ ทรัพย์พิพัฒน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ณ ก